



SƠN JOTUN JOTASHIELD CHỐNG PHAI MÀU 15L

Sơn Jotun Jotashield chống phai màu 15L là chiếc sơn nước ngoại thất cao cấp có công thức 100% nhựa acrylic mang công nghệ Bột Màu của Jotun.

Xem thêm : [Sơn Jotun Majestic Chùi Rửa Vết Bẩn Mờ 15L](#)

SƠN JOTUN JOTASHIELD CHỐNG PHAI MÀU 15L

Sơn Jotun Jotashield chống phai màu 15L đem lại khả năng bảo kê cho Công trình của bạn khỏi tác động của các yếu tố thời tiết và các mối lo ngại về kế hoạch phải sơn bảo trì sớm sau này. loại sơn này chống sự phai màu bị gây ra do những nguyên tố thời tiết và đem lại độ bền nổi bật cùng có màu sắc rộng rãi được kỹ lưỡng chọn lọc bởi những chuyên gia nhằm đáp ứng được buộc phải riêng và khiến Công trình của bạn thêm đẹp.



Thông tin SẢN PHẨM

Dữ liệu chỉ dẫn cho máy phun sơn

Cỡ béc 0.021–0.027"

Góc phun 65–80°

sức ép tại đầu súng phun 140–190 kg/cm² (2.100 psi)

ĐỊNH MỨC PHỦ CHO MỖI LỚP

Định mức phủ phụ thuộc vào chiều dày sơn thi công, bề mặt rỗ hay gồ ghề, nhiệt độ, hao hụt trong giai đoạn sơn, v.v...

Lý thuyết 9.8 m²/l – 13 m²/l

Chiều dày màng sơn sẽ đổi thay và được tính theo giá trị trung bình.

Ướt 77 – 103 μm

Khô 30 μm – 40 μm

Pha loãng

Sơn sẵn sàng sử dụng sau lúc khuấy trộn. giả dụ có nhu cầu pha loãng, có thể thêm tối đa 5% mang nước ngọt sạch.

Điều kiện trong quá trình thi công sơn

Thi công ở nhiệt độ từ 10°C – 35°C. The temperature of the substrate should be minimum 3°C

thời gian khô

thời gian khô thường sẽ can dự và bị ảnh hưởng bởi sự thông thoáng không khí, nhiệt độ, chiều dày sơn và số lớp sơn. những số liệu đưa ra dưới đây dựa trên những điều kiện sau:

Thông gió thấp (ngoài trời hay sở hữu sự chuyển dịch tự do của ko khí)

Bạn đang xem : [SƠN JOTUN JOTASHIELD CHỐNG PHAI MÀU 15L](#)

Chiều dày màng sơn tiêu biểu

1 lớp sơn trên bề mặt chưa xử lý. những thông số trên chỉ mang tính chất chỉ dẫn.

thực tiễn, thời gian khô và thời kì để sơn lớp kế với thể dài hơn hay ngắn hơn, phụ thuộc vào nhiệt độ môi trường, chiều dày sơn, thông gió, độ ẩm, hệ sơn bên dưới, yêu cầu vận chuyển sớm và va chạm cơ học.

1. những tham số chỉ dẫn này được vận dụng lúc sơn cùng chủng cái sơn.
2. Trong trường hợp sơn làm cho đa dạng lớp, thời kì khô sẽ bị tác động bởi số lớp sơn, trật tự lớp sơn và tổng chiều dày những lớp sơn trước.
3. Bề mặt phải sạch, khô và không chứa bất kỳ tạp chất nào trước lúc tiến hành thi công sơn lớp kế.

ĐẶC TÍNH nổi trội SƠN JOTUN JOTASHIELD CHỐNG PHAI MÀU 15L

Màu sắc chống tia cực tím rẻ hơn – Màu sắc bền hơn gấp 2 lần so sở hữu các loại sơn ngoại thất khác. Được vận dụng công nghệ Bột màu của Jotun nhằm kiểm soát an ninh và mang lại

vẻ đẹp dài lâu cho Công trình của bạn mang màu sắc bền vững.

Hạ nhiệt – Màng sơn phản xạ ánh sáng mặt trời, nên sẽ hạ nhiệt độ bề mặt và khiến cho mát cho Dự án. Chống dầu vệt nước – bảo vệ Công trình của bạn khỏi các dầu vệt nước sở hữu thể thấy được trên bề mặt màng sơn và giữ Dự án luôn tươi mới.

8 năm hiệu năng màu sắc – Được chứng thực bởi cơ quan kiểm định độc lập cho độ bền màu 8 năm để kiểm soát an ninh cho Công trình của bạn.

Chống rong rêu & nấm mốc – bảo kê dài lâu khỏi sự tiến công của rong rêu và nấm mốc trong môi trường khí hậu nhiệt đới.

Chống bụi – Màng sơn chống bụi bám trong khoảng môi trường và thuận lợi được nước mưa rửa sạch.

Hướng dẫn sử dụng SƠN JOTUN JOTASHIELD CHỐNG PHAI MÀU 15L

CHUẨN BỊ BỀ MẶT

Bề mặt cần sơn phải không bị hư hại, sạch, ko sở hữu bụi, dầu mỡ và nhựa xi măng, v.v... Đối sở hữu bề mặt bẩn và bị phấn hoá, cấp thiết phải được tẩy sạch bằng cọ lông cứng.

OTHER SURFACE:

Xin liên hệ với Jotun để mang thêm thông tin chi tiết.

LỚP LÓT

Cito Primer 09 or Jotashield Primer hoặc Jotun Ultra Primer : một lớp

LỚP PHỦ HOÀN THIỆN

Jotashield Antifade Colours

Jotashield Chống Phai Màu (Mới) : 2 lớp

Hệ sơn điển hình

chú thích

những hệ thống sơn khác với thể được chỉ định, tùy theo mục đích sử dụng.

LƯU TRỮ

- Sản phẩm này cần được bảo quản theo qui định an toàn của mỗi quốc gia.
- Bảo quản sản phẩm ở nơi khô ráo, mát, phối hợp mang thông gió tốt, phương pháp xa nguồn nhiệt và vật dụng phát lửa.
- quan tài cất sản phẩm phải được đậy kín
- vận tải kỹ lưỡng.



Mua sơn Jotashield chống phai màu 15L ở đâu?

Sơn Jotashield chống phai màu 15L được sản xuất ra thị trường đã và đang giải quyết được nhu cầu của người sử dụng như khả năng bền màu, bám dính thấp, chống trầy xước, chống ó vàng, chống rỉ sét. ngoài ra, sản phẩm mang thể chống bong tróc và chịu mưa nắng, chịu được tác động của tia cực tím.

TAVACO kiêu hãnh là nhà sản xuất chính thức cung cấp hầu hết những sản phẩm cao cấp nhất của hãng Jotun nổi tiếng. Bạn sở hữu thể vào trang antienhung.vn để được chúng tôi tư vấn kỹ hơn nhé!

Xem thêm :

- [SƠN NGOẠI THẤT JOTUN JOTASHIELD CHỐNG PHAI MÀU \(15 LÍT\)](#)
- [Sơn nước ngoại thất Jotun Jotashield chống phai màu mới 15L](#)
- [Bảng giá sơn Jotun hôm nay](#)
- [Tính năng của Sơn ngoại thất Jotun Tough Shield 17L: Lựa chọn tối ưu cho công trình ngoại thất.](#)